
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday) 
    -นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การขับเคลื่อนของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.สธ. ในช่วง 2 รัฐบาล รวมระยะเวลา 
120 วัน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ไม่ใช่เรื่องง่าย บนเวทีแถลงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 หลายเรื่องขยับรุดหน้า
ไปตามลำดับ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเอามือกุมขมับ 
     เริ่มจากการดำเนินนโยบายเรือธงของรัฐบาล "30 บาท รักษาทุกที"่ ที่วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับ เงิน
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่เพียงพอกับงบประมาณในปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้จัดสรร
งบบัตรทองเพิ่มขึ้นทุกปี เหตุการณ์ล่าสุด เกิดปัญหาโรงพยาบาลหลายแห่งขาดสภาพคล่องทางการเงินเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก ครม.โดยซึ่งได้อนุมัติงบกลางจำนวน 5,924 ล้านบาท 
     การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. …หรือ ร่าง พ.ร.บ.อสม.  เพื่อช่วยสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้แก่ อสม. เช่น กำหนดค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ทั้งยังได้เดินหน้าแก้ปัญหาในภาพรวม ผลักดันให้เกิด ร่าง 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกระทรวงสาธารณสขุ หรือ ร่าง พ.ร.บ.กสธ. ซึ่งจะช่วยให้ สธ.สามารถบริหารจัดการงานด้านบุคลากร
ได้ด้วยตนเอง มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 9 หมื่นคน มีผู้เห็นด้วยมากกว่า 90% ซึ่งได้นำส่ง ครม. พิจารณาตามขั้นตอน
การออกกฎหมายต่อไปแล้ว  เช่นเดียวกับประเด็นการถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 ระบุว่า ทั่ว
ประเทศมี รพ.สต.ทั้งหมด 9,872 แห่ง ถ่ายโอนจากสาธารณสุขแล้ว 4,281 แห่ง ยังไม่ถ่ายโอนอีก 5,597 แห่ง เป็นอีกหนึ่ง
นโยบายและความรับผิดชอบสำคัญในมือของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. 
      นอกจากนี้ยังต้องจับตาประเด็นเรื ่องของ "กัญชา" ว่า จะก้าวเดินไปในทิศทางใด ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
นายกรัฐมนตรี กล่าวสนับสนุนยกระดับสมุนไพรไทย เน้นกัญชาเพื่อการแพทย์ เท่านั้น  ล่าสุดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์
ระบบกลางทางกฎหมาย โดย ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ต่างจากฉบับเดิมที่ระบุไว้ว่า ห้ามบริโภคเพื่อการสันทนาการ ในร่างฉบับใหม่นี้
ได้ตัดส่วนดังกล่าวออกไป และกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริโภคที่ไม่เป็นการผิดกฎหมายแทน ซึ่งก็ต้องจับตาต่อไปว่าคลอด
ได้เมื่อไร    ถือเป็น 3 โจทย์หินท่ีหนักเอาการเลยทีเดียว 

 

30 บาทรักษาทุกที่ฯ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
    - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.เชิญชวน 7 สภาวิชาชีพทางการแพทย์เข้าร่วม
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง ปัจจุบันมีคลินิกและร้านยาเข้าร่วมทั่วประเทศประมาณ 9 ,600 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่ กทม. 
ประมาณ 1,500 แห่ง และเพิ่มบริการพิเศษ เช่น พบแพทย์ออนไลน์ผ่านมือถือ 4 ราย มีห้องพยาบาลในรร. 100 แห่ง ใน 
กทม. นร.ได้พบแพทย์โดยตรง มี Health Station ภายใต้ชื่อ "ตู้ห่วงใย" ตั้งอยู่ในชุมชน กทม. 5 แห่ง และต.ค.นี้ จะติดตั้งที่
สถานีรถไฟฟ้าอีก 10 เส้นทาง มีรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมทั้งมีการขยายคลินิกต่างๆ ในปั๊มบางจาก 10 แห่ง เป็น 30  แห่ง
ภายในสิ้นปีน้ี 

 

นโยบายยาเสพติด 
     สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผ ู ้จ ัดการ, mcot, TNN, hfocus, INN, 
amarintv, thereporter, ch3plus, isaranews) 

 

ประจำวันที่ 
4 ตุลาคม 2567 
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     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. รมว.สธ. ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ส.ส.นครพนม พรรค
เพื่อไทย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้แก้ปัญหาศูนย์บําบัดยาเสพติดไม่เพียงพอต่อการรักษาว่า สธ. มีศักยภาพ 
รองรับผู้ป่วยได้ 10,568 เตียง มีผู้เข้ารับการบำบัด 6,000 ราย ยังมีเตียงว่างอยู่ 4,681 เตียง ในจังหวัดที่มีผู้ป่วยหนาแน่นมาก 
โดยเฉพาะโคราช มีการขยายเพิ่มอีก 30 เตียง สุรินทร์เพิ่ม 10 เตียง กาฬสินธุ์เพิ่ม 10 เตียง สำหรับ จ.นครพนม อยู่ท่ีประมาณ 
90% ยังไม่ล้น ซึ่งสธ.แก้ไขโดยเปิด รพ.มินิธัญญารักษ์เพิ่มอีกหน่ึงแห่งใน อ.เรณูนคร พร้อมเพิ่มอีก 8 เตียง 
     - ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม ในปีงบฯ ที่แล้วรัฐบาลได้ใช้มาตรการเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ซึ่งตนเป็น
คนเสนอใน คกก.ป.ป.ส. แต่ยังตั้งตัวช้ีวัดไว้น้อย ตั้งเป้าไว้แค่ 600 คดี (ภาคละ 50 คดี) ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 2,000 กว่าคดี จึง
อยากเสนอให้เพิ่มเป็นตั้งเป้าภาค 500 คดี รวม 6,000 คดีต่อปี เตียงที่ก็จะเหลือทันที เพราะไม่มีคนขาย คนขายแต่ละคนจะ
ถูกยึดทรัพย์ ยาเสพติดก็จะลดลงมา คาดเห็นผลไม่เกิน 3 ปี  
     - นอกจากนี้ รมว.สธ. ได้ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน เรื่องการก่อสร้าง รพ.หา งดง       
จ.เชียงใหม่ แห่งใหม่ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ว่า สธ.ได้ของบฯ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยและบำบัด 5 ช้ัน 
วงเงินกว่า 317 ล้านบาท ในปีงบฯ 2568 แล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งในปีงบฯ 2569 จะขออีก ส่วนกรณีเตียงไม่เพียงพอ  
มีการส่งต่อตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 1 โดยจาก รพ.หางดงส่งต่อไปยัง รพ.นครพิงค์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และรพ.
ประสาทเชียงใหม่ เป็นต้น 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ชื่นชมระบบบริการสุขภาพของไทย 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า ผุ้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลนิวิส์, กรมประชาสัมพันธ์, 
linetday ) 
    -ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลความสำเร็จการประชุม ACD ว่า ได้รับ
การต้อนรับอย่างดีมาก และได้พูดคุยกับผู้นำหลายประเทศ ซึ่งทุกคนได้พูดถึงว่าประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มการประชุม ACD และ
ผู้นำหลายประเทศไดส้อบถามว่าประเทศไทยสนใจเรือ่งเทคโนโลยีและ AI อย่างไร และระหว่างงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวนั 
ได้มาแลกเปลี่ยนและและนำเสนอความคิด โดยไทยได้เสนอความพร้อม เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งหลายประเทศ ได้
บอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่าประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพ หรือ wellness ที่ดี จึงอยากให้ไทยไปลงทุน 

 

เร่งผลิตนักฟ้ืนฟูสุขภาพ - กายภาพ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นายธัญธร ธนินวัฒนาธร สส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 29 (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่หนึ่ง) เรื่อง อัตรากำลังข้าราชการนักกายภาพบำบัด รวมถึงการกระจายอัตรากำลังเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวยัและ
การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเสนอแนะให้ สธ.เปิดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ในรพ.สต.ด้วย หรือหากมี
การถ่ายโอน รพ.สต.ไป อปท.แล้ว ก.มหาดไทยควรมีบทบาทที่ชัดเจนในการเพิ่มนักกายภาพบำบัด เพราะเป็นหน่วยบริการที่
เข้าถึงปชช.และผู้สูงอายุมากท่ีสุด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, thaitabloid, theagandathai, newtv, 
mcot, hfocus, thecoverage) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.ตอบข้อซักถามต่อประเด็นอัตรากำลังข้าราชการนักกายภาพบำบัด รวมถึงการกระจาย
อัตรากำลัง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ว่า ตนได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะการปฏิรูปกำลังให้ ครม. พิจารณา สำหรับนักกายภาพบำบัด ปัจจุบัน  ม ี13,785 
คน เป็นข้าราชการ 5,980 คน ภาคเอกชน 3,419 รายอาจารย์หน่วยงานอื่นๆ อีก 4,365 ราย 1 คนดูแลปชช. 4,792 คน ได้
ตั้งเป้าหมาย 10 ปี นักกายภาพบำบัด 1 คนดูแลคน 2,000 คน ซึ่งต้องเร่งผลิตให้เพียงพอ 1.9 หมื่นคนในระยะเวลาที่กำหนด 
แต่อาจจะไม่ทัน และมีแผนผลิตนักฟื้นฟูสุขภาพชุมชน อำเภอละ 1 คนเป็นผู้ช่วยนักกายภาพชุมชน โดยใช้งปม.ในส่วนกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด รวมถึงยกระดับ อสม. และให้ค่าตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับสิทธิบัตรทองตามนโยบาย 
30 บาทรักษาทุกที่ รองรับค่าบริการกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง บาดเจ็บทางสมอง และ
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กระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ และสิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้เช่นกัน โดยในรพ.ต้องมีศูนย์ฟื้นฟู และในแต่ละภูมิภาคตอ้ง
มีรพ.เฉพาะทาง ซึ่งขณะนี้มี 1 แห่งที่จ.ลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการในทุกภูมิภาค 
     พร้อมตอบกระทู้ถามทั่วไปของนายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม.พรรคประชาชน ประเด็นปัญหา รพ.ไม่เพียงพอต่อ
สัดส่วนการใช้บริการของปชช.ในกทม. โดยย้ำถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข และสร้าง รพ.ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้บริการของประชาชน หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศนโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี แต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาดำเนินการ 
อุทกภัย 
    สื่อที่นำเสนอ : (เพ่ิมสื่อ) นสพ. ข่าวสด  
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยอุทกภัยใน จ.เชียงราย ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนหลาย
ครัวเรือน สภาพอากาศแปรปรวนอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัด ไข้หวัด
ใหญ่ และโรคฉี่หนู จึงสั่งการให้รพ.สงฆ์ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณรอย่างใกล้ชิด ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี
กรมการแพทย์ ได้ส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพ้ืนท่ี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, newtv) 
    - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ประชุมทางไกลฯ กรณีสถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่ 17/2567 
ภาพรวมยังมีสถานการณ์ใน 16 จังหวัดเท่าเดิม ผู้บาดเจ็บพบเพิ่มขึ้น 97 ราย สะสม 2 ,313 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย 
สถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม 89 แห่ง ปิดให้บริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง จ.พิจิตร ให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 7,111 ราย สะสม 203,081 ราย ประเมินสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 377 ราย สะสม 40,867 ราย ส่วนกลุ่ม
เปราะบางดูแลเพิ่มขึ้น 223 ราย สะสม 30,785 ราย พร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และเตรียมพร้อม
มาตรการด้านการแพทย์ฯ รวมทั้งสื่อสารวิธีป้องกันการบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษในช่วงฤดูฝน 7 แนวทาง และใช้หลัก 4 จ. 
ช่วยเหลือให้ปลอดภัยเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย หากมีอาการรุนแรงให้รีบแจ้ง 1669 นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailand4, thaipr.net, newswit) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้เร่งส่งทีม SEhRT ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 และศูนย์
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ในชุมชนและศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมแนะ 7 แนวทางดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ควรดูแล
เป็นพิเศษ คือ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการจมน้ำ การพลัดตกลื่นล้ม การถูกไฟฟ้าดูด โดย
ขอให้ผู้ดูแลเฝ้าระวัง ไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพังเสี่ยงจมน้ำจนเสียชีวิตได้ หากพบผู้ประสบอุบัติเหตุให้ตั้งสติ เพื่อควบคุม
สถานการณ์ ก่อนโทรแจ้งสายด่วน 1669 และนำส่งโรงพยาบาลทันที 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, thailandplus) 
    - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ พร้อมด้วยนพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี และคณะผู้บริหาร มอบผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สเปย์ป้องกันยุงดีมอส น้ำมันหอม ขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในเขตพื้นที่สุขภาพท่ี 2 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

 

ความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, thethaiger linetoday,truid) 
    - นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยย้ำว่าการทัศนศึกษาไม่ได้ทำร้ายเด็ก แต่สาเหตุคือรถที่ไม่มีการดูแลหรือตรวจสอบสภาพ จึงต้องเร่งแก้ปัญหา
และวางระบบการตรวจสอบให้ชัดเจน ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา คกก.กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั สำนัก
นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท ทุพพลภาพรายละ 7 แสนบาท บาดเจ็บ
สาหัสรายละ 2 แสนบาท และบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 1 แสนบาท โดยจะโอนเงินภายในสัปดาห์หน้า 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ไดส้ั่งการให้นักจติแพทยแ์ละนักจิตวิทยาลงพื้นที่ไปดูแลดา้นจิตใจแก่ครอบครัวและผู้
ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้การช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจอยา่งใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเศร้าโศกจากการสญูเสยีบุคคลอันเป็น
ที่รัก โดยจดักำลังแบ่งเป็นทีมกระจายกันไปดแูลอย่างท่ัวถึง    
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, PPTV, hfocus, thailandplus, thaitodaynews, thebangkokinsight) 
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     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมพิธีรับมอบครีมสารสกัดรักษาบาดแผลไฟไหม้จากนายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวน 2 ลัง มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ประสบเหตุ
ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานี  
     - นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. สั่งการให้กรมสุขภาพจิต 
โดยทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งทีมไปยัง จ.อุทัยธานี เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมเร่งสื่อสารสังคมในการช่วยกันไม่สร้างภาพ AI ที่จะเร้าอารมณ์ของผู้ที่กำลังโศกเศร้า ไม่เสริมข่าว 
หรือส่งต่อเพื่อยั่วยุอารมณ์ เน้นย้ำประชาชนจัดสรรเวลาในการรับรู้ข่าวอย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน
และประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะการเยียวยาไมใ่ช่เพียงแต่ครอบครวัผู้เสียชีวิต แต่ยังรวมถึงประชาชนท่ีติดตามข่าวสาร แล้ว
เกิดอาการเศร้าอย่างรุนแรงอีกด้วย 
     -  นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ นำกระเช้าเข้าเยี่ยมเพื่ อให้กำลังใจเด็ก 2 ราย ที่
ประสบอุบัติเหตุจากรถบัสไฟไหม้ ท่ี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
     - รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ความคืบหน้าการรักษาอาการบาดเจ็บของ นร.จาก
เหตุการณ์รถบัสไฟไหม้ กรณีส่งตัวมารักษาต่อจำนวน 2 ราย รายแรก สัญญาณชีพปกติ ยังคงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ วางแผน
ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อเริ่มฟื้นฟูการทำงานของมือทั้ง 2 ข้าง ส่วนรายที่สองสัญญาณชีพปกติ ยังคงต้องใส่ท่อช่วย
หายใจ ถูกไฟไหม้บริเวณใบหน้า คอ แขน และมือทั้ง 2 ข้าง มีอาการแขนทั้ง 2 ข้างบวมจึงทำการผ่าตัด ขณะนี้อาการ
ปลอดภัย บาดแผลบริเวณอื่นคงเดิม การอักเสบลดลง ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น  
     - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แถลงการณ์ความคืบหน้าอาการเด็กหญงิวัย 14 ปี ท่ีได้รับบาดเจบ็
จากเหตุการณ์รถบัสไฟไหม้ โดยรวมอาการทั่วไปคงที่ ผลประเมินทางเดินหายใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขน
ทั้งสองข้างไม่พบการติดเชื้อ ผลการประเมินทางด้านจิตเวชและด้านจิตใจ ทั้งผู้ป่วยและญาติพบมีความเครียด  วางแผนการ
รักษาและติดตามอาการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง   
จับกุมร้านมินิมาร์ทผิดกฎหมาย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, linetoday) 
     -นายธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจจับกุมร้านมินิมาร์ทผิดกฎหมาย ย่านห้วยขวาง พบสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 
เตรียมส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจหาสารปนเปื้อน เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค เร่งสอบเส้นทางการเงิน หาตัวผู้จดทะเบียนร้านค้า 
หากพบเป็นนอมินี ดำเนินคดีทันที 

 

คำสั่งผู้ตรวจราชการ สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดเขต
สุขภาพและมอบหมายการปฏบิัติงาน ดังนี้ นพ.สราวุฒิ บุญสุข บริหารจัดการเขตสุขภาพท่ี 1 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร บริหาร
จัดการเขตสุขภาพท่ี 2 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ บริหารจัดการเขตสุขภาพท่ี 3 นพ.ปรีชา เปรมปรี บริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 4 
น.ส.สุภัทรา บุญเสริม บริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 5 และแต่งตั้งให้ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุม
ป้องกันโรค (นพ.ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ สธ. บริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 13 
กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 2 ปฏิบัติหน้าที่ “หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข”  

 

แต่งต้ังรองอธิบดีกรมอนามัย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในคำสั่งการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ นพ.ธิติ แสวงธรรม รอง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย มีผล 1 ต.ค.67 โดยช่วงเช้าของวันที่ 3 ต.ค. อธิบดีกรม
สุขภาพจิต พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมส่ง นพ.ธิติ เข้ารับตำแหน่งใหม่ 
พร้อมเดินทางไปยังห้องทำงานใหม่ ชั้น 2 กรมอนามัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมแสดงความ
ยินดีและให้การต้อนรับ  
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สุขภาพดิจิทัล 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, thansettakij thecoverage) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดประชุมระดมแนวคิดพัฒนาแพลตฟอร์ม และกฎหมายสุขภาพดิจิทัลของ
ประเทศไทย ยกระดับระบบสุขภาพสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
ใช้ประโยชน์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ สร้างนวัตกรรมด้านการรักษา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่การ
วิจัย พัฒนา และต่อยอดสร้างมูลค่าให้ประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 

 

ถ่ายโอน รพ.สต. 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ยืนยัน สธ. ยินดีให้มีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยังท้องถิ่น แต่ขอให้มีการทำแผนการถ่าย
โอนฯ ให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ส่วนการดำเนินงาน รอ ก.ก.ถ. ชุดใหม่ นัดประชุมต่อไป 

 

มอบนโยบาย 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, thansettakij, thailandplus, thaitodaynews) 
    - นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ ในวันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 22 มอบ
นโยบายตั้งเป้าความสำเร็จปี 68 ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพด้วยกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างความ
ร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่น และสร้างมาตรฐาน ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายในปี 2570 ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 104,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 19,099,508 คน จะไดร้ับการ
บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 
ไม่น้อยกว่า 7,346 ล้านบาท 

 

อาการชักจากไข้สูง 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (newtv, thaitodaynews) 
    - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยอาการชักจากไข้สูง เป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ ซึ่งสามารถ
พบได้ตลอดทั้งปี เพราะเด็กเล็กมีโอกาสที่จะมีไข้สูงได้จากหลายสาเหตุ เมื่อเด็กเล็กมีไข้สูงตั้งแต่ 38.5°C ขึ้นไป เสี่ยงเกิดไข้ชัก
ได้ การเช็ดตัวลดไข้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการรักษาเบื้องต้น 

 

เสริมความรู้ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus, thaitodaynews) 
    - นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ พร้อมด้วย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย เปิดการ
สัมมนาสื่อสารการใช้แนวทางปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ        
ณ โรงแรมพีซี พาเลซ จ.สกลนคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญที่จะทำให้การให้บริการด้านห้องปฏิบัติของหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานเดียวกัน 

 

รณรงค์หยุดท้องไม่พร้อมทั่วไทย 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ 
    - ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์  ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เผย สธ. ร่วมกับ กทม. และบจก.ออร์กา นอน 
(ประเทศไทย) รณรงค์สร้างความตระหนัก และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง  ด้วยแนวคิด "I'm Taking 
Control of My Birth Control - ป้องกันตัวเอง คุมกำเนิดเลือกได้" โดยมุ่งเน้นให้หญิงไทยเข้าถึงบริการการฝังยาคุมกำเนิดที่
มีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัว สังคม และการพัฒนาประเทศชาติ  

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter 
    - กรมการแพทย์ เผยผิวหนังมีผื่นคัน ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ตามข้อฝืดแห้ง เป็นสัญญาณบ่งบอกเลือดน้ำเหลืองเสียจาก
ภายใน เป็นข้อมูลเท็จ และโรคน้ำเหลืองเสียไม่มีอยู่จริงในทางการแพทย์ เป็นเพียงภาษาช าวบ้านที่ใช้เรียกเวลาพบเห็น
ลักษณะของผื่นท่ีเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง 
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รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus ) 
    -  ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา กล่าวภายในงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
การพัฒนาและขับเคลื่อนบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ระดับท้องถิ่น ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน เน้นบริการเชิงรุก โดยเฉพาะผู้สูง
วัย-กลุ่มเปราะบางพื้นที่ห่างไกล หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมหนุนการเพิ่มบุคลากรทันตแพทย์ ในระดับ
ท้องถิ่น ทั้งสังกัดสธ. และ อบจ.เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง และเท่า
เทียม   

 

แนะคนไทยกินเจ “ลดเค็ม-ลดโรค 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, โลกวันนี้, linetoday     ) 
    -นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส.รณรงค์ คนไทย “กินเจ อ่ิม
บุญ ลดโซเดียม ลดเสี่ยงโรค NCDs”ไม่ทานหวาน มัน เค็มมากเกินไป เน้นทานผักและผลไม้ ชี้ปัจจุบันคนไทยป่วยโรคไตสูง
อันดับ 5 ของโลก มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 11 ล้านคน 

 

องคมนตรี เย่ียมชม รพร.สายบุรี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus  
    -ศ.เกียรติคณุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เยี่ยมชมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานรพร. เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่าง
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ รพร.สายบรุี จ.ปัตตาน ีโดยร่วมมือกันพัฒนา 3 
ด้าน คือ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและคณุภาพอากาศ ได้แก่ การล้างเครื่องปรับอากาศ และการติดตั้งนวัตกรรมระบบ
หมุนเวียนและบำบดัอากาศ (City Tree) ใน รพร.ทั้ง 21 แห่ง 2.การส่งเสริมการสาธารณสุข ได้แก่ การสนับสนุนเลนส์เทียม
สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกและผู้สูงอายุ 4,800 คู่ และออกหน่วยให้บริการแว่นตาในรพร. 18 แห่ง รวม 27,000 อัน และ 3.การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกต้นรวงผึ้งใน รพร.ทั้ง 21 แห่ง   

 

คืบหน้ากรณี กฟภ.ตัดไฟบ้านผู้ป่วยติดเตียง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก,สยามรัฐ, one31, 77kaoded, topnews, thebangkokinsight, thaipbs, 
nationtv, pptvhd) 
     - นายทวี สราญรมย์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองนครพนม ยอมรับตัดไฟบ้านคุณยายป่วยติดเตียงจริง พร้อม
แจงไม่ได้เสียชีวิตทันที เนื่องจากไฟดับประมาณสองชั่วโมง เหตุที่ตัดไฟเพราะไม่มีข้อมูลในระบบ ซึ่งปกติหากเป็นกลุ่ม
เปราะบางจะไม่ตัดไฟฟ้า มีระบบผ่อนผัน ทั้งนี้ ได้เร่งสอบบริษัทเอกชนรับจ้างตัดไฟและหาทางเยียวยาช่วยเหลือ ดูแลสภาพ
จิตใจ พร้อมวางมาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำ ยอมรับเคยกำชับพนักงานเอกชน ทำตามระเบียบ ดูความเหมาะสมในรายที่ต้อง
ผ่อนผัน แต่เอกชนไม่ทำตาม ส่วนญาติผู้เสียชีวิตยังคาใจ ถึงแม้ไม่เสียชีวิตทันทีแต่เช่ือว่าต้นเหตุมาจากการตัดไฟ ทำให้อาการ
ทรุด ก่อนเสียชีวิต ส่วนการเยียวยาไม่อยากเรียกร้อง เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายไปสู้คดี แล้วแต่จะเมตตา 

 

ตรวจสอบโรคท่ีต้องใช้ยาแพง 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
   -กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ “เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหรือกลุ่มโรคที่ต้องใช้
ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง” ให้ สปสช. ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย แทนสำนักวิจัย
เพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.67 เป็นต้นไป  
   สื่อที่นำเสนอ : เวบ็ไซต์ เพจ Dr. Dark 
   -แสดงว่ากรมบัญชีกลางก็ถังแตก ต่อไปสิทธิเบิกข้าราชการจะยิ่งห่วยลง อนาคตเคสมะเร็งอาจจะถูกดันไป palliative ก่อน 
ยาคีโมดีๆ ยามุ่งเป้า อาจจะต้องจ่ายเองหมด สปสช. ชอบตั้งเกณฑ์เอง ไม่สนตำราใดๆ ในโลก อีกด้านหนึ่งคือหน่วยงาน
ราชการยังไม่รับรู้ปัญหาที่ สปสช. สร้างขึ้นมา 

 

คลินิกจ่ายยาเกือบหมดอายุ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, brighttv, khaoja) 
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   -ผู้ใช้ FB ชื่อ Sahapat TüMè Chuenchaitham โพสต์ในเพจ พวกเราคือผู้บริโภค ว่าลูกสาวไปพบแพทย์ที่คลินิก ซ.รอง
เมือง 1 เพิ่งเห็นว่ารับยาที่ได้รับมาหมดอายุวันที่ 2 ต.ค.67 จึงพาลูกสาวไปสอบถามจากแพทย์ที่จ่ายยาว่าถึงยาหมดอายแุล้ว 
แต่ยังสามารถกินได้อยู่ 3-6 เดือน มีผู้แสดงความคิดเห็นเป็น 2 ฝ่าย ว่าหมดอายุแล้วยังกินได้ กับเตือนอย่าเสี่ยงกิน 
   สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark 
   -โพสต์ว่ากินได้ ไม่อันตราย แต่ไม่ควรจ่ายให้คนไข้โดยไม่บอก ส่วนตัวสะท้อนถึงการจัดการของคลินิกมีปัญหา หากจะให้ไป
รักษา ก็ไม่เอาเหมือนกัน 
ฉีดฟิลเลอร์หน้าเบ้ียวผิดรูป 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7, tero, bugaboo 
   -คุณเกศ ทพญ.รายหนึ่ง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีไปฉีดฟิลเลอร์หน้าพร้อมแม่และพี่สาว กับนายแพทย์คลินิกความงามช่ือ
ดังย่านสยาม จ่ายไป 1 ล้านบาท (77 cc) หน้าเบี้ยวผิดรูปทั้ง 3 คน ต้องเข้ารับการฉีดสลายฟิลเลอร์ ปรึกษาแพทย์ที่รู้จักกัน
ระบุสาเหตุจากฉีดฟิลเลอร์มากเกินไป เมื่อไปร้องที่แพทยสภา-สคบ. พบว่ามีผู้เสียหายร้องเรียนแพทย์คนดังกล่าวนับ 10 คน 
ตร.รับเรื่องร้องเรียนไว้และจะประสานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 
   สื่อที่นำเสนอ : รายการถกไม่เถียง 
   -สัมภาษณ์ผู้เสียหาย พร้อมด้วย นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมต.สธ., นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี
กรมการแพทย์, จ่าคิงส์ และทนาย ถึงประเด็นดังกล่าว โดยจะได้มีการเข้าไปตรวจคลินิกต่อไป 

 

บุหร่ีพันธุ์ใหม่ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง  
    -รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กุมารแพทย์และอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ขณะนี้พบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไอระเหย หรือที่เรียกว่า HTP-heated tobacco product เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นบุหรี่
ไฟฟ้าชนิดไม่เผาไหม้ ไม่ใช้นิโคตินเหลวเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป แต่ให้ความร้อนในระดับหนึ่งผ่านนิโคตินแบบแท่งและปล่อยไอ
ระเหยเพื่อการสูบ จากผลการศึกษาปี 2562 ใน ประเทศญี่ปุ่น พบว่า บุหรี่ HTP ก่อโรคภาวะปอดอักเสบชนิด AEP หรือปอด
อักเสบอีโอซิโนฟิลิกแบบเฉียบพลัน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ไอ หายใจหอบ เจ็บหน้าอก ปอดอักเสบ เยื่อบุทางเดินหายใจ
ส่วนล่างอักเสบ เพ่ิมโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจ จนนำไปสู่ภาวะหายใจล้มเหลว  
     ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า บุหรี่ HTP ไม่ใช่ของใหม่ ได้เข้ามาเมืองไทยมากกว่า 5 
ปีแล้ว แต่วัยรุ่นอาจยังไม่สนใจเพราะมีราคาแพง เมื่อแรกขายและใช้งานยาก ปัจจุบันมีขนาดเล็กลงเกือบเท่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้
แล้วทิ้ง ดีไซน์ทันสมัย แถมคอลแลปกับแบรนด์แฟชั่นในการดีไซน์ลวดลายใหม่ๆ บางรุ่นมีหน้าจอทัชสกรีนและเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือได้ผ่านบลูทูธ  ผลสำรวจสถานการณ์ปี 2567 พบร้านขายบุหรี่ HTP ในออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มรวม 70 ร้าน 
พบใน Facebook มากที่สุดถึง 30 ร้าน ส่งเสริมการขายโจ่งแจ้ง ใน Tik Tok ยังพบร้านขายสาธิตสินค้าให้เห็นชัดเจนแม้จะ
เป็นสินค้าผิดกฎหมายก็ตาม และมีสินค้ารุ่นใหม่ๆจากจีนเข้ามากมาย ตั้งราคาต่ำแต่ดีไซน์เก๋ ใช้ง่ายแถมใช้ได้กับไส้บุหรี่ทุก
ยี่ห้อ เป็นห่วงว่าเยาวชนอาจเข้าถึงได้ง่ายในขณะที่สังคมไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กกับบุหรี่ไฟฟ้าได้เลย 
     ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดล้วนเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และหลอกล่อให้เยาวชนเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ HTP มาพร้อมวาทกรรมว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนและ
พอด แต่ไม่เป็นความจริง เรียกร้องให้รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีอำนาจหน้าท่ีออกกฎหมาย จะต้องคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ 
    -นายมะยูฮา มามะ ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.สุไหงโก-ลก เผยพบการเเพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่รั ้วของ
สถานศึกษาในพื้นที่ ผู้หญิงมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าผู้ชาย โดยคาดว่า นร.ในสังกัดที่มีอยู่ราว 6 ,000 คน 
อาจจะมี นร.ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 

 

โรคฝีดาษวานร 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, ryt9, fb Bangkok Post) 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

     - WHO ได้อนุมัติชุดตรวจโรคฝีดาษวานร (mpox) ของ บ.แอ๊บบอต สำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 3 ต.ค. นับเป็นชุด
ตรวจฝีดาษลิงชนิดแรกสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉิน ชุดตรวจ "อะลินิตี เอ็ม เอ็มพีเอ็กซ์วี" (Alinity m MPXV) เป็นการตรวจแบบ 
real-time PCR (RT-PCR) สามารถตรวจหา DNA ของไวรัสฝีดาษลิงจากตัวอย่างที่เก็บจากแผลบนผิวหนังของผู้ป่วย โดย
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางคลินิกที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ และกำลังประเมินชุด
ตรวจโรคฝีดาษลิงอีก 3 ชนิดสำหรับการใช้ในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ เพื่อขยายการเข้าถึง
เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงให้มากข้ึน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, NBT, ryt9) 
     - ก.สาธารณสุขแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานรในรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบ 433 
ราย นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.67 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมาก โดย 
ผู้ป่วย 26 รายมีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
ไข้หวัดนกระบาดสวนสัตว์เวียดนาม 
    ส ื ่อท ี ่นำเสนอ : เว ็บไซต ์ (สำน ักข ่าวกรมประชาส ัมพ ันธ์ , ไทยร ัฐ , มต ิชน , เดล ิน ิวส์ , tnn, pptv, thethaiger, 
thebangkokinsight) 
    - สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 กำลังระบาดที่สวนสัตว์ Vuon Xoai ใกล้กับนครโฮจิ
มินห์ และที่สวนซาฟารี My Quynh ในจ. ลองอัน ซึ่งอยู่ติดกัน โดยนับตั้งแต่เดือนส.ค. มีเสือโคร่งติดเชื้อตายไปแล้ว 47 ตัว 
สิงโตอีก 3 ตัว และเสือดำอีก 1 ตัว สัตว์ในสวนสัตว์น่าจะติดเช้ือหลังจากการกินเนื้อ ซึ่งอาจมาจากไก่ที่ติดเชื้อ เจ้าหน้าท่ีกำลัง
แกะรอยหาแหล่งที่มาของเนื้อไก่เพื่อสืบหาสาเหตุที่แน่ชัด 

 

 


